



# สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

9 เมษายน 2565



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

## โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

### สถานการณ์ประจำวัน

- สถานการณ์ในประเทศ 9 เม.ย. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 25,298 ราย ผู้ป่วยสะสม 3,858,346 ราย เสียชีวิต 98 ราย เสียชีวิตสะสม 25,975 ราย รักษาหายเพิ่ม 22,003 ราย รักษาหายสะสม 3,580,920 ราย ยังรักษาอยู่ 251,451 ราย สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 497,374,507 (+1,032,073) ราย เสียชีวิต 6,198,597 (+3,276) ราย รักษาหาย 433,024,981 (+1,022,850) ราย **ประเด็นที่น่าสนใจ คือ สหรัฐฯ** อย. อนุมัติฉีดวัคซีนโควิดเข็มที่ 4 แล้ว **ฝรั่งเศส** เตรียมฉีดวัคซีนโควิดโดสกระตุ้นที่ 2 ให้ผู้สูงอายุ **อินเดีย** พบผู้ป่วยโควิดโอมิครอนสายพันธุ์ XE รายแรกในประเทศ **เกาหลีใต้** เผยยอดติดโควิดพุ่ง 205,333 รายต่อวัน **ญี่ปุ่น** ปชช.ส่วนใหญ่ต้องอยู่กับภาวะใช้ชีวิตโดดเดี่ยวจากการระบาดของโควิด **ไต้หวัน** เตรียมยกเลิกนโยบายโควิดเป็นศูนย์ และเปลี่ยนไปใช้แนวทางอยู่ร่วมกับโควิดแทน **จีน** เผยมาตรการโควิดซีร้ายคงใช้ได้ แม้เซี่ยงไฮ้ยอดติดพุ่ง 2.1 หมื่นราย ขณะที่เมืองเซินเจิ้นเปิดศูนย์ดูแลสัตว์เลี้ยงแทนเจ้าของกักตัวจากโควิด **เมียนมา** ออกใบรับรองฉีดวัคซีนโควิดฉบับออนไลน์ เพื่อการเดินทางต่างแดน **เวียดนาม** มีผู้ติดเชื้อสะสมกว่า 10 ล้านราย มากที่สุดที่เมืองฮานอย **อินโดนีเซีย** เผื่อระวังโควิดต่อเนื่อง หลังพบผู้ติดเชื้อโอมิครอน XJ ในไทย

### ประเด็นสำคัญ

#### 1. มาตรการรองรับช่วงเทศกาลสงกรานต์

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (มติชน, แนวหน้า, สยามกีฬา, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (แนวหน้า, โพสต์ทูเดย์, ผู้จัดการ, thaipbs, mcot)

- พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม กล่าวภายหลังการประชุม ศบค.ชุดใหญ่ ว่า ที่ประชุมรับทราบสถานการณ์ผู้ติดเชื้อช่วงสงกรานต์ที่หลายฝ่ายมีข้อกังวล ซึ่งมาจาก 2 ส่วน คือการตรวจแบบ RT-PCR และ ATK เมื่อเปรียบเทียบกับผู้เสียชีวิต และผู้ที่มีอาการหนัก ถือว่ายังน้อยอยู่ ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่มีโรคประจำตัวหรืออยู่เป็นกลุ่ม 608 รวมทั้งผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน สำหรับมาตรการเปิดรับนักท่องเที่ยวทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ มีการผ่อนคลายเป็นระยะ และได้หารือเพื่อเตรียมการผ่อนคลายเป็นเพิ่มเติมในเดือน พ.ค.

- นพ.วีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. เผยถึงการเตรียมความพร้อมเรื่องสงกรานต์ นายกฯ สั่งการให้แยกการแถลงข่าวออกมาเพิ่มเติม จะให้คณะผู้เกี่ยวข้อง ทั้งกระทรวงมหาดไทย คมนาคม กทม. กรมอนามัย สปม. มาให้ข้อมูลโดยละเอียด หลักการเปิดให้จัดกิจกรรมสงกรานต์ เล่นน้ำอย่างไรให้มีความสุข ริน รด พรม ส่วนจะสาดไม่สาดมีการพูดคุยในที่ประชุมอย่างมาก จะให้มีการแถลงข่าวเรื่องนี้ต่อไป ที่ประชุมมีมติคง 4 มาตรการควบคุมการระบาดของโควิดในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ 2565 ดังนี้ 1.จำกัดเวลาดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหาร พื้นที่นำร่องท่องเที่ยวและพื้นที่เผื่อระวังสูงไม่เกิน 23.00 น. 2.ร้านอาหารดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ต้องผ่าน SHA+ หรือ Thai Stop COVID 2-Plus และมาตรการ COVID Free Setting 3.สถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ เปิดแบบร้านอาหารได้ ขออนุญาต กกก.โรคติดต่อจังหวัด/กทม. 4.Work From Home ตามความเหมาะสม

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ thejournalistclub

- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. มีข้อสั่งการไปยังหน่วยบริการสาธารณสุขทุกแห่ง เตรียมความพร้อมให้บริการประชาชนในช่วง 7 วันอันตรายเทศกาลสงกรานต์ ตั้งแต่ 11-17 เม.ย. 65 เนื่องจากมีผู้ที่เดินทางกลับภูมิลำเนาจำนวนมาก โดยนอกจากการเตรียมการรองรับในกรณีเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉิน ทั้งการรักษา ระบบส่งต่อ ห้องผ่าตัด กำลังคน ยาและเวชภัณฑ์ยา ได้ให้ รพ. รวมถึง รพ.สต. ใช้โอกาสนี้ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้กับผู้สูงอายุและลูกหลานที่เดินทางกลับภูมิลำเนาและต้องการฉีดวัคซีนหรือครบระยะการรับวัคซีนเข็มกระตุ้น เพื่อขยายการรับวัคซีนให้มากที่สุด โดยให้กรมควบคุมโรคประสานกับ สสจ. จัดส่งวัคซีนไปให้เพียงพอ ส่วนผู้บริหารให้อยู่ประจำในพื้นที่เพื่อบริหารจัดการสถานการณ์

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (มติชน, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, soudhitalk)

- นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เผยว่า จัดสงกรานต์ได้ ต้องทำให้คนปลอดภัย สถานที่ปลอดภัยก่อน ย่างานในชุมชน หมู่บ้าน ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ ส่วนงานใหญ่ต้องขออนุญาต กกก.โรคติดต่อจังหวัด/กทม. จะสาดน้ำหรือไม่ขึ้นกับการพิจารณา กำหนดมาตรการให้เหมาะสมกับสถานการณ์พื้นที่ หากเล่นน้ำต้องสะอาด ไม่ใช่อุปกรณ์ร่วมกัน ไม่ฉีดใส่หน้า เพิ่มอุปกรณ์ป้องกัน

- นพ.สุนทร สุนทรชาติ ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร เผยว่า ปีนี้มีทั้งภาคเอกชนและหน่วยงานภาคประชาชน ขออนุญาตจัดกิจกรรมสงกรานต์เข้ามา 15 ราย ส่วนกิจกรรมในครอบครัวไม่ห้าม เล่นน้ำในครอบครัวได้ตามประเพณี แต่ต้องขอ

ความร่วมมือในทางปฏิบัติตามมาตรการ และปีนี้ไม่มีเล่นน้ำในที่สาธารณะของ กทม. พร้อมยืนยันศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยมีเพียงพอ

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ข่าวสด, mcot

- ศบค.มท. กำชับผู้ว่าทั่วประเทศ-กทม. เร่งประชาสัมพันธ์รณรงค์แนวปฏิบัติให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการ สธ. อย่างเข้มข้นรับสงกรานต์ ทั้งมาตรการป้องกันขั้นสูงสุด (UP) และมาตรการป้องกันส่วนบุคคล (DMHTT)

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (มติชน, เดลินิวส์, แนวหน้า) เว็บไซต์ (ประชาชาติ, แนวหน้า, ข่าวสด, facebook, One31)

- นพ.อุดม คชินทร ที่ปรึกษาศบค. ให้สัมภาษณ์ถึงมาตรการช่วงสงกรานต์ว่า ผู้ป่วยยังมีจำนวนมากวันละ 5-6 หมื่นราย ที่กลัวคือจะกระจายในช่วงสงกรานต์ เพราะจะมีการรวมตัวกัน การประชุม ศบค.ครั้งนี้ จะไม่เพิ่มมาตรการใด มีแต่ผ่อนคลายอย่างเดียว แต่ประชาชนต้องช่วยกันดูแลตัวเอง ส่วนการฉีดวัคซีนพบว่าเข็ม 4 สามารถป้องกันอาการรุนแรงได้กว่า 90% จึงควรฉีดเพื่อลดอัตราความรุนแรง ซึ่งปัจจุบันหากรวมผู้ป่วยที่ตรวจด้วย ATK วันละ 5-6 หมื่นราย รวมถึงผู้ที่ยังไม่ได้รับการตรวจคัดว่ากว่า 1 แสนราย

- ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เตือนถึงการระบาดช่วงเทศกาลสงกรานต์ เรื่อง “4 เสี่ยง” ที่เจอพร้อมกันเมื่อไรต้องระวังให้มากคือ บุคคล กิจกรรม สถานที่ และช่วงเวลาเสี่ยง ขณะนี้มีการผ่อนคลายกิจกรรมมาเรื่อยๆหนึ่งทำให้ 3 เสี่ยงแรก เกิดขึ้นแล้ว ส่วนช่วงเวลาเสี่ยงที่ใกล้มาถึงคือสงกรานต์ ดังนั้น ถ้าอยากให้สงกรานต์เต็มไปด้วยความสุขต่อเนื่อง สิ่งสำคัญคือต้องเข้ารับวัคซีน

## 2. วัคซีนโควิด 19

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (มติชน, แนวหน้า, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, thailandplus, INN) ทวีตช่อง 7, NBT, TNN, ThaiPBS

- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เผยประสิทธิภาพวัคซีนโควิด 19 จากการใช้จริงพื้นที่ จ.เชียงใหม่ พบการฉีดกระตุ้นช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันช่วยป้องกันป่วยรุนแรงและเสียชีวิตจากเชื้อโอมิครอนได้ดี โดยเฉพาะผู้สูงอายุ โดยฉีด 3 เข็มป้องกันการติดเชื้อ 34-68% ป้องกันการเสียชีวิต 98-99% ส่วน 4 เข็ม ป้องกันการติดเชื้อ 80-82% ยังไม่มีผู้ได้รับวัคซีน 4 เข็ม เสียชีวิตจากโควิด 19 ย้ำรีบเข้ารับวัคซีนเพื่อให้สงกรานต์นี้ปลอดภัยทั้งครอบครัว

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ thailandplus, bluechipthai

- นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เผย กรมควบคุมโรค แลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ในประเทศไทยกับประเทศเปรู ครั้งที่ 4 ภายใต้ความร่วมมือทางแพทย์และสาธารณสุข จัดโดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ก.การต่างประเทศ โดยตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ. - 4 เม.ย. ไทยบรรลุเป้าหมายประชาชนได้วัคซีน 2 โดสแล้ว จำนวน 50.4 ล้านคน หรือ 72.5% ของประชากรทั้งหมด ภาพรวมฉีดวัคซีนแล้วกว่า 130.2 ล้านโดสทั่วประเทศ

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ผู้จัดการ, โพสต์ทูเดย์, แนวหน้า, mcot

- ที่ประชุม ศบค.ชุดใหญ่ เห็นชอบหลักการจัดหาแอนติบอดี Long-acting antibody (LAAB) ภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป ใช้ฉีดกลุ่มเสี่ยงที่กระตุ้นภูมิคุ้มกันด้วยวัคซีนไม่ได้ ด้านอัยการสูงสุดแนะปรับสัญญาจัดซื้อวัคซีนกับแอสตรา ให้เปลี่ยนวัคซีนแอสตราฯ บางส่วนเป็น LAAB อยู่ในกรอบวงเงินเดิม ไม่ต้องเสี่ยงงบประมาณเพิ่ม

- ศบค. ยังเห็นชอบการฉีดวัคซีนกระตุ้นด้วยไฟเซอร์ครึ่งโดสได้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์และความสมัครใจของผู้รับวัคซีน รวมถึงในเด็กอายุ 12 ถึง 17 ปี ที่ได้รับวัคซีน 2 เข็ม รับวัคซีนไฟเซอร์เข็มกระตุ้นเป็นเข็มที่ 3 สามารถฉีดโดสปกติหรือครึ่งโดสก็ได้ ส่วนผู้ที่เคยมีประวัติติดเชื้อโควิด 19 ให้ฉีดวัคซีนหลังจากการติดเชื้อเป็นเวลา 3 เดือน ส่วนการฉีดภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป (Passive immunity) ในกลุ่มเสี่ยงสูงที่ไม่สามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ด้วยวัคซีน โดยเป็นการฉีดเข้ากล้ามเนื้อทุก 6 เดือน ให้มีภูมิต้านทานสามารถป้องกันโควิดได้ 6-12 เดือนต่อการให้ 1 ครั้ง

## 3. การดูแล/เยียวยาผู้ป่วยโควิด

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, thailandplus, thansettakij.)

- นพ.เจตน์ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า สปสช. ช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ได้รับความเสียหายจากการรับวัคซีนโควิด ใน 1 ปีที่ผ่านมา มีประชาชนยื่นคำร้อง 17,171 ราย เข้าหลักเกณฑ์รับการช่วยเหลือแล้ว 14,034 ราย รวมจำนวนเงินกว่า 1,710 ล้านบาท โดยผู้ได้รับความเสียหายจากการรับวัคซีนโควิด 19 ยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้ 3 จุด คือ 1. หน่วยบริการที่ไปรับการฉีด 2. สสจ. 3. สปสช.เขตพื้นที่ ทั้ง 13 สาขาเขต มีระยะเวลายื่นคำร้องภายใน 2 ปี นับจากวันที่เกิดความเสียหายหลังฉีดวัคซีนโควิด 19

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ (มติชน.)

- นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า นายกฯ แนะนำให้ สธ. เพิ่มช่องทางการเข้ารับบริการ โดยเฉพาะผู้ป่วยโควิดกลุ่มสีเขียว ที่ตรวจ ATK แล้วขึ้น 2 ซิต อาการน้อยหรือไม่มีอาการ รักษาแบบ HI ได้ เนื่องจากกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีจำนวนสูง

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- ด้าน สปสช. ได้ร่วมกับสภาเภสัชกรรม เชิญชวนร้านยาที่มีความพร้อมบริการเพื่อร่วมดูแลผู้ติดเชื้อโควิด ที่ไม่มีภาวะเสี่ยงสามารถรับยาสำหรับดูแลอาการเบื้องต้นได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ร้านยาที่เข้าร่วมโครงการ</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (เดลินิวส์, nationtv)</p> <p>- นพ.กุลเสถียร ศักดิ์พิชัยสกุล แพทย์เชี่ยวชาญโรคระบบประสาทวิทยา โรคลมชัก กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์-งานประสาทวิทยา สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี โพสต์ว่า ให้สังเกตอาการเด็กติดเชื้อโควิดโอมิครอน มีอาการทางสมองรุนแรง ยกเคสเด็ก 6 ขวบและ 8 ขวบ ไม่มีโรคประจำตัว มีอาการไข้ ชัก ซึม และเสียชีวิต เป็นกรณีที่พบน้อยแต่เพื่อเพิ่มความตระหนักรู้ประชาชนควรให้รีบพาบุตรไปฉีดวัคซีน ซึ่งจากหลักฐานปัจจุบันที่ยืนยันวัคซีนว่าลดความรุนแรงได้</p> <p><b>4. ภาวะ Long COVID</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ</p> <p>- นายกรัฐมนตรี สั่งการให้เตรียมแผนรับมือผู้ป่วยลองโควิด และเร่งให้ความรู้ประชาชนว่าไม่ใช่แค่ไข้หวัดธรรมดา หรือไข้หวัดใหญ่ แม้หายแล้วก็จะมีโอกาสเกิดภาวะผิดปกติระยะยาวในผู้ป่วยบางราย</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ TNN</p> <p>- รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โพสต์ว่า ภาวะลองโควิดส่งผลกระทบต่อการทำงานของชีวิต ขณะที่ผลวิจัยระบุว่า ผู้ป่วยโควิด 19 มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นที่จะเกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันรุนแรงเป็นเวลานานถึง 6 เดือน หลังติดเชื้อ ซึ่งรวมถึงผู้ติดเชื้อที่มีอาการป่วยเล็กน้อยด้วย ทั้งยังมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นต่อภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำส่วนลึก และเสี่ยงต่อภาวะลิ่มเลือดอุดตันในปอด</p> <p><b>5. โคราชสถานการณ์เตียงน่าห่วง</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.มติชน</p> <p>- พญ.อารีย์ เชื้อเดช รองนพ.สสจ.นครราชสีมา ชี้แจงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 ภาพรวมของ จ.นครราชสีมา ถือเป็นช่วงขาขึ้นต่อเนื่อง มีตัวเลขผู้ป่วยรายใหม่ต่อวันเฉลี่ย 1,500 ราย ติดต่อกันประมาณ 1 เดือน และช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมาเกิน 2,000 รายต่อวัน ส่วนจำนวนเตียงรองรับผู้ป่วยที่รพ.มหาราช นครราชสีมา รพ.เทพรัตน์ รพ.ค่ายสุรนารี และ รพ.ปากช่อง นานา อัตราครองเตียงเหลือรองรับเพียง 29 เตียง ถือเป็นสถานะค่อนข้างน่าเป็นห่วง เนื่องจากต้องบริหารจัดการเตียงเตรียมรองรับผู้ป่วยจากอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์หรือผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการรักษาโดยผ่าตัดฉุกเฉิน</p>	
<p><b>มาตรการของ สธ. และประเด็นอื่น ๆ</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ nationtv,</p> <p>- กองสุกศึกษา กรม สบส. รายงานผลการสำรวจการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ ประเด็นความตระหนักรู้ต่อพฤติกรรม UP พบว่า มากกว่า 30% ของคนไทยมีพฤติกรรมเสี่ยงติดเชื้อตามลำดับ ดังนี้ 1. ไม่ได้แยกกินอาหารกับครอบครัว/เพื่อน 36.1% 2. เปื้อนหายใจกับข้อห้ามการรวมกลุ่ม 35.1% 3. รู้สึกกลัวต่อการใช้ ATK 30.5% 4. ไม่รู้ว่าผู้ป่วยเรื้อรังเป็นกลุ่มเสี่ยง 22.6% 5. ไม่ได้ทำความสะอาดพื้นผิวที่ถูกสัมผัสร่วมกัน 12.4% 6. ไม่รู้สึกรว่าการสวมหน้ากากอนามัยเป็นเรื่องสำคัญ 12% 7. ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการออกนอกบ้านได้ 5.3% 8. ไม่รู้ว่าโควิดเป็นโรคแพร่กระจายง่ายและรวดเร็ว 3.9% 9. ไม่พร้อมที่จะตรวจ ATK แม้รู้ตัวว่ามีความเสี่ยง 2.3% และ 10. ไม่ได้ล้างมือด้วยสบู่หรือเจล 1.6%</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ไทยโพสต์, ประชาชาติ</p> <p>- ศบค. เปิดแผนคุมโควิด ระยะ 2 เดือนพ.ค.นี้ เห็นชอบในหลักการปรับระบบ Thailand pass – Test &amp; Go ให้ผ่อนคลายเป็น เพื่อเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาได้มากขึ้น เล็งลดเงินประกันภัยเพื่อช่วยให้ประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาได้มากขึ้นด้วย</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์</p> <p>- นายอาศิศักดิ์ กังสรวร คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดสถานที่กักกันในรูปแบบเฉพาะองค์กร Organizational Quarantine (OQ) ของ จ.หนองคาย เพื่อรองรับแรงงานต่างด้าวสัญชาติลาวที่เดินทางมาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่มีความต้องการเข้ามาทำงานในประเทศไทย ตามระบบ MOU</p>	
<p><b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b></p>	
<p><b>การประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.มติชน</p> <p>- บรรยาการการจัดงานการประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 10 (ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ยโสธร อำนาจเจริญ มุกดาหาร) "เขตสุขภาพที่ 10 หายเจ็บ หายจน รวมพล คนรักกัญ" ที่อาคารสถาบันภาษาศิลปกรรมและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏศรีสะเกษ วันที่ 8-10 เมษายน เป็นไปอย่างคึกคัก ประชาชนสนใจร่วมงานจำนวนมาก มีการออกร้านและนิทรรศการของส่วนราชการต่างๆ ทั้งระดับกรมและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกกัญชาและการแสดงผลผลิตจากการแปรรูปกัญชา การจัดเสวนาให้ความรู้เกี่ยวกับกัญชา โดยมีวิทยากร อาทิ ภญ.วิภา เต็งอภิชาติ เกษตรชำนาญการ ออย. ที่ออกมาย้ำว่าการปลูกกัญชาในครัวเรือนนั้นทำได้แต่ต้องขออนุญาต</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>แพลตฟอร์ม “หวานน้อยสั่งได้”</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ฐานเศรษฐกิจ, ประชาชาติ, thaigov, thailandplus, thejournalistclub, thebangkokinsight, Chiangmainews)</p> <p>- ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. เป็นประธานเปิดตัวแพลตฟอร์มหวานน้อยสั่งได้ ด้วยความร่วมมือจากเครือข่ายภาครัฐ และองค์กรด้านสุขภาพ โดยผลการดำเนินงานในปี 2564 พบว่า คนไทยสั่งเครื่องดื่มหวานน้อยเพิ่มขึ้น ถึงร้อยละ 51.7 จากปี 2563 ในปีที่ตั้งเป้าหมายให้ประชาชนสั่งเครื่องดื่มหวานน้อยเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 60 และมีร้านหวานน้อยสั่งได้ในแพลตฟอร์มฯ จำนวน 2,400 ร้าน ครอบคลุมทุกจังหวัด</p>	-
<p><b>โครงการ “ฝากใจให้เราดูแล”</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus</p> <p>- พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต แถลงข่าวเปิดโครงการ “ฝากใจให้เราดูแล” ช่วยดูแลผู้ป่วยจิตเวช หน่วยบริการสุขภาพจิตในสังกัดกรมสุขภาพจิต จำนวน 20 แห่งทั่วประเทศ โดยทีมสหวิชาชีพ ในช่วงสงกรานต์ 9-17 เมษายน 2565 ช่วยครอบครัว และผู้ดูแล ในช่วงเทศกาลวันหยุดสงกรานต์</p>	-
<p><b>เส้นสีดำบนเล็บอาจเป็นสัญญาณมะเร็งผิวหนัง</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก, thaipbs, newstv, INN, nationtv, thailandplus</p> <p>- นพ.มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า กรณีหญิงสาวรายหนึ่งโพสต์คลิปวิดีโอแสดงภาพเล็บของเธอมีเส้นหนา สีดำหรือสีน้ำตาล คล้ายกระหรือรอยฟกช้ำ ซึ่งปรากฏในแนวตั้งบริเวณหน้าเล็บนั้น เข้าได้กับลักษณะที่เรียกว่า longitudinal melanonychia โดยบางครั้งอาจมาด้วยลักษณะเล็บเป็นเส้นขีด หรือปื้นสีน้ำตาลตามแนวยาวของเล็บจากโคนจนถึงส่วนปลายสุดของเล็บ สีมืดความแตกต่างกันตั้งแต่สีน้ำตาลอ่อนไปจนถึงสีน้ำตาลเข้มหรือสีดำ โดยกรณีมีเส้นเดียวอาจมีสาเหตุมาจากการเป็นไฝบริเวณโคนเล็บ ส่วนกรณีที่มีเส้นหลายเส้นมักมีสาเหตุมาจากการกระตุ้นการทำงานของเซลล์สร้างเม็ดสีให้ทำงานผิดปกติ สาเหตุส่วนใหญ่ที่ทำให้เกิดเล็บเป็นเส้นสีน้ำตาลมักจะไม่ใช่โรคร้ายแรง แต่บางรายอาจเป็นอาการแสดงของมะเร็งผิวหนังได้</p> <p>- พญ.มิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ผอ.สถาบันโรคผิวหนัง แนะนำหากมีเส้นขีด ปื้นสีน้ำตาลหรือสีดำบนเล็บ ให้สังเกตความผิดปกติเพราะอาจเป็นสัญญาณเตือนของมะเร็งผิวหนังชนิดเมลานอมาบริเวณเล็บ (nail melanoma) ควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อรับการวินิจฉัยและการรักษาที่ถูกต้อง</p>	-
<p><b>การถ่ายโอน รพ.สต.</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ</p> <p>- นพ.บัญญัติ เจตนจันทร์ ส.ส.ระยอง พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะเลขาธิการ กมธ.การสาธารณสุข สภาผู้แทนราษฎร แถลงถึงการถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต. สู่ออบจ. หลัง มติกรม.ปรับลดงบฯ ลงครึ่งหนึ่ง ไม่เป็นไปตามประกาศ ก.ก.ถ.แถลง ขอเรียกร้องให้นายกฯ ออกมาแถลงจุดยืน และขอให้แสดงความจริงใจต่อนโยบายการกระจายอำนาจ ตลอดจนไม่ให้นั่งกงประมาณและสธ. สร้างมาตรฐานกีดกันในการถ่ายโอนภารกิจในครั้งนี้</p>	-